



## บันทึกข้อความ

ส่วนงาน สำนักงานวิจัย นวัตกรรมและพันธมิตร โทร. 9627

ที่ อว 7601.24/๕๐๖

วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2564

เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ทุนการศึกษาเพชรพระจอมเกล้ามหาบัณฑิต  
ประเภททุนสนับสนุนกลุ่มวิจัย ประจำปีการศึกษา 2564

เรียน คณบดี/หัวหน้าภาควิชา / หัวหน้ากลุ่มห้องปฏิบัติการ / อาจารย์ / นักวิจัย

ตามที่กลุ่มงานช่วยเหลือทางการเงินแก่นักศึกษา ได้ดำเนินการประกาศรับสมัครทุนการศึกษาเพชรพระจอมเกล้ามหาบัณฑิต ปีการศึกษา 2564 โดยสำนักงานวิจัย นวัตกรรมและพันธมิตรได้รับมอบหมายให้ดำเนินการรับสมัครและพิจารณาคัดเลือกนักศึกษาเพื่อได้รับทุนการศึกษาเพชรพระจอมเกล้ามหาบัณฑิต ประเภททุนสนับสนุนกลุ่มวิจัย ปีการศึกษา 2564 ซึ่งเป็นทุนที่มอบให้กับนักศึกษาใหม่ที่มีความประสงค์จะเข้าศึกษาต่อในระดับบัณฑิตศึกษาที่มจร. โดยอาจารย์และนักวิจัยสามารถนำทุนดังกล่าวไปสรรหาและดึงดูดนักศึกษาใหม่ให้มาศึกษาในคณะต่างๆ โดยวิธีการเชิงรุก (Active Recruitment) และร่วมทำวิจัยกับกลุ่มวิจัยตาม Strategic Research Themes ทั้งนี้รายละเอียดและคุณสมบัติผู้มีสิทธิ์สมัครเป็นไปตามประกาศมหาวิทยาลัยฯ ตามรายละเอียดสิ่งที่ส่งมาด้วย โดยมีกำหนดการและขั้นตอนการสมัครขอรับทุน ดังนี้

1. นักศึกษาผู้ขอรับทุนกรอกใบสมัครขอรับทุน โดยสามารถ Download ใบสมัครได้ที่ <https://ripo.kmutt.ac.th/download>
2. อาจารย์ที่ปรึกษาและ/หรืออาจารย์ผู้แนะนำให้ความเห็นเกี่ยวกับนักศึกษาโดยระบุลงในใบสมัคร
3. กำหนดการรับสมัคร

รอบการรับสมัคร	ระยะเวลาการรับสมัคร	ประกาศผลการคัดเลือก
รอบที่ 1 (รับทั้งนศ.ไทยและต่างชาติ)	8 มีนาคม 2564 – 5 พฤษภาคม 2564	16 มิถุนายน 2564
รอบที่ 2 (รับเฉพาะนศ.ไทยเท่านั้น )	17 พฤษภาคม 2564 – 2 กรกฎาคม 2564	11 สิงหาคม 2564

4. ส่งใบสมัครมาที่อีเมล [monrudee.suk@kmutt.ac.th](mailto:monrudee.suk@kmutt.ac.th) หากไม่ได้รับอีเมลตอบกลับภายใน 2 วันทำการ โปรดติดต่อเพื่อยืนยันการส่งใบสมัครที่ 0-2470-9627
5. ประกาศผลการคัดเลือก ผ่านทางเว็บไซต์กลุ่มงานช่วยเหลือทางการเงินแก่นักศึกษา <https://sfa.kmutt.ac.th>

ทั้งนี้ผู้สมัครขอรับทุนจะต้องดำเนินการสมัครเข้าศึกษาและสมัครขอรับทุนฯ ผ่านทางระบบการรับสมัครของสำนักงานคัดเลือกและสรรหานักศึกษาให้แล้วเสร็จ ก่อนส่งใบสมัครเพื่อขอรับทุนดังกล่าวต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและประชาสัมพันธ์ให้นักศึกษาทราบต่อไป จักขอบคุนยิ่ง



สิ่งที่ส่งมาด้วย

( ดร.ปภาพิต หิรัญสิริสวัสดิ์ )

รักษาการผู้อำนวยการสำนักงานวิจัย นวัตกรรมและพันธมิตร